








บันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารมวลชน 

สภานิติบัญญัติแหง่ชาต ิ
คร้ังที่ ๑๐๗ (๕๑/๒๕๕๙) 

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

---------------------------------------------------- 
 
กรรมาธิการผู้มาประชุม คือ 

๑. พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๒. นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๔. พลเอก สุวโรจน์  ทิพย์มงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๕. นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๖. นางสุรางคณา  วายุภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายมนตรี  ศรีเอ่ียมสะอาด ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์  กรรมาธิการ 
๑๑. พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พพิัฒน์  กรรมาธิการ 
๑๒. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   กรรมาธิการ 
๑๓. นายประมุท  สูตะบุตร  กรรมาธิการ 
๑๔. นายมณเฑียร  บุญตัน  กรรมาธิการ 
๑๕. พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ 
๑๖. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา กรรมาธิการ 
๑๗. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม กรรมาธิการ 
๑๘. นายสมชาย  แสวงการ กรรมาธิการ 

 
กรรมาธิการผู้ลาประชุม คือ 
 ๑. พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ 
 ๒. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 



๒ 
 
 ๓. นายดิสทัต  โหตระกิตย ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๔. พลโท กนิษฐ์  ชาญปรีชา กรรมาธิการ 
 ๕. พลเอก กิตติพงษ์  เกษโกวิท กรรมาธิการ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล กรรมาธิการ 
 ๗. พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล กรรมาธิการ 
 ๘. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์ กรรมาธิการ 
 ๙. นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร กรรมาธิการ 
 ๑๐. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ ์ กรรมาธิการ 
 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการผู้มาประชุม คือ 
 ๑. นางเทวี  กลีสัน    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
 ๒. พลโท นคร  ศรีเพ็ชร์พันธุ์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
 ๓. นางนพวรรณ  กียปัจจ์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ  
 ๔. นายปกรณ์  อาภาพันธุ์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
 ๕. นางสุภัทรา  สุวรรณตานนท์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
 ๖. นายสุวิทย์  วิบูลย์เศรษฐ์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ  
 
ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการผู้มาประชุม คือ 
 ๑. นางสาวธมาวดี  จันทรเจริญ   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๒. พันต ารวจเอก นิเวศน์  อาภาวศิน  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๓. นายพงศ์สันต์  มิตราธนันท์   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๔. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกุล  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๕. นาวาเอก ภานุพันธ์  ทรัพย์ประเสริฐ  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๖. นางสาววรรณภา  ตั้งบรรยงค์   เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 

๑. นางพิมพ์ณัฐชยา  โชติรติกุล   ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (นางเสาวณี  สุวรรณชีพ) 
 ๒. พันจ่าเอก ณัฐวัช  หอมรื่น   ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       (พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ)  
 



๓ 
 
 ๓. นายภัคภณ  ไชยาค า    ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล) 
 ๔. นางสาวกนกพร  สุขวัฒนสถาพร  ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (นายมณเฑียร  บุญตัน) 
 ๕. สิบเอก จ าปา  จุมพล    ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (นายประมุท  สูตะบุตร) 
 ๖. เรือตรี ชาลี  มนัสชัย    ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา) 

๗. นายทัศวัศ  ทัศนไตรลักษณ์   ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (นางเสาวณี  สุวรรณชีพ)  
 ๘. นายธีรภัสสร์  วงศ์มหเจริญ   ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (นายสมบูรณ์  งามลักษณ์) 
 ๙. ร้อยโท ยุทธนา  พันธุ์ฤทธิ์   ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
       (พลเอก สุวโรจน์  ทิพย์มงคล) 
 ๑๐. นางสาวสุภามาศ  สิมาจารย์  ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร) 
 ๑๑. นางสาวสุธาสินี  เขาแก้ว   ผู้ช่วยด าเนินงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
       (นางสุรางคณา  วายุภาพ) 
 ๑๒. พันเอก กิติพงษ์  จุลพงษ์   ผู้ติดตามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
        (พลเอก สุวโรจน์  ทิพย์มงคล) 
 ๑๓. นางสาวกาญจนา  ผิวสลับ   ผู้ติดตามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
       (นางเทวี  กลีสัน) 
 ๑๔. นางสาวนาฏยา  ชนะกาญจน์  ผู้ติดตามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
       (นางสุภัทรา  สุวรรณตานนท์) 

 
ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ 

นายพีรพล  ยวงนาค    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
      การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร 
      และโทรคมนาคม 
 
 



๔ 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

เม่ือกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ได้มีมติแต่งตั้งกรรมาธิการเพิ่มเติมในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน ๒ ท่าน มีรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
        ๑. พลโท กนิษฐ์  ชาญปรีชญา 
        ๒. พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล 
         ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๒ ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
       - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. .... ผู้แทนคือ นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร    
       ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๓ นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. มีหนังสือขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ ในวันจันทร์ที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากติดภารกิจ 
ในการเ ป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดงาน ซ่ึงผู้บริหารของส านักงาน กสทช. ต้องเข้า
ร่วมงานดังกล่าว จึงขอเลื่อนวันเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ 
  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้เลื่อนการเชิญผู้ชี้ แจงเข้ าร่วมประชุม 
กับคณะกรรมาธิการเป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการประสานผู้ชี้แจง
ทั้งหมด เพื่อแจ้งการเลื่อนประชุมกับคณะกรรมาธิการ 

 ๑.๔ นายพี ระศักดิ์   พอจิต รองประธานสภานิติ บัญญัติแ ห่งชาติ  คนที่ สอง  
ในฐานะประธานกรรมการด าเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  
ขอเชิญเข้ าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติ บัญญัติแ ห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร  
และจังหวัดนครพนม ในวันเสาร์ที่ ๒๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๕ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีกรรมาธิการแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ 
       ๑. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ 

      ๒. นายประมุท  สูตะบุตร 

 ๑.๕ แจ้งกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมาธิการ 
       ๑) วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ สนามหลวง คณะเดินทางพร้อมกัน ณ อาคารรัฐสภา ๒ 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
   ที่ประชุมรับทราบ 

       ๒) วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานด้านเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ  ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
(องค์ การมหาชน)  กระทรวงกลาโหม อาคารส านั กงานปลัดกระทรวง  ถนนแจ้ ง วัฒนะ  
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ อาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
        พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์   สังขพงศ์ กรรมาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านหุ่นยนต์ที่บริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ ากัด โดยมี 
นายเฉลิมพล ปุณโณทก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นบริษัทที่ประสบความส าเร็จ 
ในเทคโนโลยีด้านการผลิตหุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ 
        รอ งศ าสตร าจ าร ย์ คุ ณหญิ ง สุม ณฑา   พ รหมบุญ  รอ งป ระ ธา น
คณะกรรมาธิการ คนที่ส่ี ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมาย
เทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ  ได้เคยมีการเชิญนายเฉลิมพล ปุณโณทก  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ ากัด มาให้ข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ 
โดยบริษัทมีเป้าหมายทางการตลาดโดยเน้นการผลิตหุ่นยนต์ด้านบริการ เช่น การบริการผู้สูงอายุ เป็นต้น 
เนื่องจากหากผลิตหุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรมจะมีการแข่งขันด้านการตลาดที่สูงมาก ทั้งนี้ การเดินทาง  
ไปศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม จะท าให้ได้ศึกษา
ดูงานได้หลายด้าน ทั้งด้านยานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 
       ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการรวบรวม
รายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อแจ้งไปยังสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 
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  ๓) วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการเดินทางไปร่วมพิธี 
ส่งมอบโค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร ณ เทศบาลต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
โดยคณะเดินทางพร้อมกัน ณ อาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา        
      ที่ประชุมรับทราบ และมีกรรมาธิการแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ได้แก่ 
   ๑. พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง 
   ๒. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ 
   ๓. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 
   ๔. นายสมชาย  แสวงการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทกึการประชุม  
 - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑๐๖ (๕๐/๒๕๕๙) วันจันทร์ที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
     ๓.๑ เลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการ            
   นางเสาวณี   สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง 
ประธานคณะกรรมาธิการ จะได้น าแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของค่าเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ จ านวน ๑,๔๐๗,๕๒๙ บาท  
เข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
   ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๓.๒ การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการยกร่างกฎหมายอวกาศ
และกิจการดาวเทียม 
       พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า  
เห็นควรให้เลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียมของ
คณะกรรมาธิการจากเดิมวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เนื่องจากส านักงาน กสทช. และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงได้ 
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     ทั้งนี้  ขออนุญาตให้อนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเข้ารับฟังการประชุม
คณะกรรมาธิการในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้วย 
            ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแนวทาง 
การยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียม จากเดิมวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และอนุญาตให้คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเข้ารับฟังการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
      ๔.๑ พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
     ๔.๑.๑  คณะอนุกรรมาธิการกิจการสารสนเทศและการส่ือสาร  
         นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาข้อเสนอแนะในประเด็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการพิจารณาประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
กฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
โดยที่ประชุมเห็นว่าในการศึกษาดูงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรเป็นการหารือร่วมกับ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเชิญผู้บริหารของกระทรวง เข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ส าหรับน าเสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรคการพิจารณากฎหมายและประเด็นภาพรวมของการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนต่อกระบวนการท างานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะอนุกรรมาธิการ 
มีข้อเสนอแนะเพื่อให้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการและด าเนินการด้านโครงสร้างส าหรับ
รองรับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงประเด็นค าถามในการหารือ มีดังนี้  
 ๑. ความคืบหน้าของกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๘ ฉบับ 
ซ่ึงปัจจุบันมีพระราชบัญญัติที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ 
    ๑) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ….  
        ๒) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
        ๓) ร่างพระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระท าความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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        ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายอีก ๔ ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่  
        ๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  
        ๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  
        ๓ )  ร่ า งพ ระ ร าช บัญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ส า นั ก ง าน พัฒน าธุ ร ก ร ร ม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
        ๔) ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์   
พ.ศ. ....  
 ๒. ความสัมพันธ์ของกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๘ ฉบับ 
มีความส าคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน DE อย่างไร และจะมีการบัญญัติกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานฯ อีกหรือไม่  

 ๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเตรียมความพร้อม 
ในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร  
 นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการ  
ได้ ซักถามต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ปลัดกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ้นจากต าแหน่งและมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนนั้น จะส่งผลให้ผู้แทน  
ในคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เป็นผู้แทนโดยต าแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ 
 นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า  กรณีดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับ 
การพิจารณาของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามความเหมาะสมของตัวบุคคล 
 พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สอง ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. …. จะต้องด าเนินการท าความเข้าใจต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนในร่างกฎหมายดังกล่าว เช่น ประเด็นของคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นต้น 
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 นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. …. ได้มีการพิจารณาแนวทาง 
การด าเนินการให้ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้เข้าใจถึงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงเหตุผล ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ 
 นางสุรางคณา  วายุภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการ  ได้แสดง 
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า กรณีร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. 
ไม่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลายท่าน  
มีความกังวลในเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการ รวมทั้งเรื่องของกองทุน  การร่วมทุน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกรรมการบริหารกองทุนตามร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
 นายมณเฑียร  บุญตัน กรรมาธิการ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. 
จะต้องท าความเข้าใจแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีความเข้าใจถึงประเด็นของคณะกรรมการ
ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่ามีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติเดิมของรัฐบาลอย่างไร  
คณะกรรมาธิการมีเจตนาจะปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างไร  โดยเฉพาะ
ประเด็นตามมาตรา ๘ (๗) เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่มีส่วนเชื่อมโยงกับ มาตรา ๑๑ (๔)  
ว่าด้วยเรื่องของกองทุน  
 นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้แสดง 
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. ….  
ได้ ผ่ านวาระที่  ๑  ขั้ น รับหลั กการของสภานิติ บัญญัติ แ ห่ งชาติ แล้ ว  เ ห็น ว่ าการพิ จ ารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. มีเจตนาที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม 
ของประเทศ 
 พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์   สังขพงศ์  กรรมาธิการ  ได้แสดง 
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พ .ศ . …. ควรเชิญสมาชิกสภานิติ บัญญัติแ ห่งชาติผู้ที่ ไม่ เ ห็นด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมากขึ้น 



๑๐ 
 
 นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. จะได้เตรียมจัดท าแผนภาพค าอธิบายเก่ียวกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จากนั้นจะมีการเชิญประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อหารือและท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และวิธีการที่คณะกรรมาธิการจะได้มีการน าเสนอต่อที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในครั้งต่อไป 
     ที่ประชุมรับทราบ  

     ๔.๑.๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ 
     พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ ในฐานะรองประธาน 
คณะอนุ กรรมาธิการ ได้ ใ ห้ข้ อมูลต่อที่ ประชุมว่ า  วั นพฤ หัสบดี ที่  ๓  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๕ ๙  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นค าถามในแนวทางการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการ
ดาวเทียม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ ดังนี้ 
  - ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ  ปิวาวัฒนพานิช อาจารย์ประจ า 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง  
ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายประเสริฐ  ป้อมป้องศึก (คณะผู้วิจัย) 
   ๑ .  เ ป้ าหมาย ใน ก ารด า เนิ นกา ร ของ คณะผู้ วิ จั ย คื ออะ ไ ร  
มีความครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง และมีผังการด าเนินงาน (Work Structure) เป็นอย่างไร 
      ๒. ทิศทางของกฎหมายแม่บทจะเป็นอย่างไร เช่น ในแง่ของนโยบาย 
Open Sky และ Landing Rights เป็นต้น 
      ๓. มีมุมมองด้านความม่ันคงในกิจการอวกาศอย่างไร 
      ๔. ประเด็นเก่ียวกับความเชื่อมโยงของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กับร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ผ่านประชามติ) 
มาตรา ๖๐ 
  - ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
      ๑. กรณีที่ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติในกระทรวงพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปลี่ยนเป็นกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล จะส่งผลให้อ านาจหน้าที่
เปลี่ยนไปหรือไม่ และจะด าเนินการสนับสนุนงานด้านกิจการอวกาศอย่างไร 
      ๒. อ านาจหน้าที่ระหว่างกระทรวงพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม กับ กสทช. ในเรื่องที่เก่ียวกับดาวเทียมสื่อสารจะเป็นอย่างไร 



๑๑ 
 
      ๓. กระทรวงพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีแนวคิด 
จะยกร่างกฎหมายอวกาศและกฎหมายดาวเทียมสื่อสาร หรือมีการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างไร 
      ๔. กระทรวงมีแนวคิดในการคัดเลือกผู้ยกร่างกฎหมายอวกาศ
อย่างไร 
  - เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ว่าจ้าง) 
      ๑. อ านาจหน้าที่ระหว่างกระทรวงพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม กับ กสทช. ในเรื่องที่เก่ียวกับดาวเทียมสื่อสารจะเป็นอย่างไร 
      ๒. ควรมีการแก้กฎหมาย กสทช. ในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้การก ากับ
ดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารมีความชัดเจน 
      ๓. กสทช. มีแนวคิดยกร่างกฎหมายอวกาศและกฎหมายดาวเทียม
สื่อสาร หรือมีการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างไร 
      ๔. กสทช. ได้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือหารือ กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องก่อนที่จะมีการว่าจ้างคณะผู้วิจัยให้ยกร่างกฎหมายหรือไม่ 
  - ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  
      ๑. แนวทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์
กับประเทศสูงสุด รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  
ทั้งกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
      ๒. กฎหมายด้านความม่ันคงที่เก่ียวข้อง ควรมีอะไรบ้าง 
      ๓. จากบริบทในปัจจุบัน และในอนาคต ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) มีความเห็นอย่างไรเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ 
ขององค์กร 
      ๔. Core competency ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Gistda) คืออะไร 
   -  ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย อ ว ก า ศ  
ในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
      ๑.  คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ มีความคิดเ ห็น 
ต่อการยกร่างกฎหมายอวกาศหรือไม่ อย่างไร 
      ๒. ความเชื่อมโยงระหว่างคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ
กับคณะผู้จัดท าวิจัยเป็นอย่างไร 
      ๓ .  ร่ างยุทธศาสตร์ อวกาศแห่งชาติ  (National Space Strategy)  
ของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง 
 



๑๒ 
 
  - เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      ๑. มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอวกาศอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก
ดาวเทียมหรือไม่ เช่น การท่องเที่ยวในอวกาศ หรือ สถานีอวกาศ เป็นต้น 
      ๒. หน่วยงานก ากับดูแลตามค านิยามของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ หมายถึงหน่วยงานใด  
                 ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กรรมาธิการท าการพิจารณา
ศึกษาประเด็นค าถามของคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาประเด็น
ค าถามดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป 

       ๔.๑.๓ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป
ส่ือสารมวลชน 
     - ไม่มี 

    ๔.๑.๔ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเทคโนโลยียานไร้คนขับ 
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 
    รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่ ส่ี  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมและควบคุม
เทคโนโลยียานไร้คนขับและเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    ร่างรายงานพิจารณาศึกษาประกอบด้วย  
    ๑. ความเป็นมา  
    ๒. สถานภาพการด าเนินงานเทคโนโลยียานไร้คนขับและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (การสร้างความตระหนัก การสร้างก าลังคน การสนับสนุน
และส่งเสริม และการก ากับด้านกฎหมายของไทย) 
    ๓. ปัญหาและอุปสรรค  
    ๔. ข้อเสนอแนะ (การสร้างความตระหนัก การจัดหลักสูตรการศึกษา
การสนับสนุนของภาครัฐ และการพัฒนากฎหมายที่เหมาะสม)  
    ๕. การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมาย
เทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 
    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๑. เรื่องโครงสร้างและนโยบาย จ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้อย่างชัดเจนเห็นควรให้สภาวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) ท าหน้าที่เป็นแกนหลัก  
ในการก าหนดคลัสเตอร์ในเรื่องนี้ โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยการวิจัยและพัฒนา  



๑๓ 
 
หน่วยผลิตและพาณิชย์ หน่วยผลิตก าลังคน โดยมีฝ่ายเลขานุการคือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) 
    ๒. เห็นควรจะต้องมีผังที่แสดงภาพรวมของการขับเคลื่อนเรื่องนี้   
อย่างเป็นระบบและชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ก าหนดนโยบายและผู้น าไปปฏิบัติ และจะต้อง
ผลักดันให้เกิดการร่วมกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ภาควิจัย 
และมหาวิทยาลัย และภาคผู้บริโภคหรือผู้ใช้ 
    ๓. เห็นควรให้มีการจัดสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น ก าหนดทิศทาง 
และแสดงศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ซ่ึงจะต้องเป็นการก าหนดโจทย์ แบ่งเป็น  ๖ กลุ่ม
การใช้ประโยชน์ ได้แก่ ๑) งานเพื่อความม่ันคง ๒) งานเพื่อสิ่งแวดล้อม ๓) งานเพื่อการเกษตร  
๔) งานเพื่อการกู้ภัยและสาธารณภัย ๕) งานเพื่อการสาธารณสุข ๖) งานเพื่อเศรษฐกิจ 
      ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔.๑.๕ คณะท างานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
        รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่ส่ี ในฐานะประธานคณะท างาน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะท างาน
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. . . ..  ฉบับที่ผ่านการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเพื่อก ากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โดยได้น า
ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อกังวลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากการเสวนาระดมความคิด  
เรื่อง “การบัญญัติกฎหมายเพื่อก ากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)” เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาประกอบการพิจารณาของคณะท างานด้วย โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   ๑. พิจารณาบทนิยาม ค าว่า “การใช้ในสภาพควบคุม” “การใช้ 
ในภาคสนาม” และ “การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม” ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
จากผู้เข้าร่วมการเสวนาระดมความคิด ตลอดจนค านึงถึงการบัญญัติถ้อยค าให้สอดคล้องกับหลักการ  
ที่เป็นสากลและสามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ 
   ๒.  พิ จ ารณาการก า หนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มเติมผู้แทนจากภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร
และผู้แทนจากภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพมีหน้าที่เพียงก าหนดนโยบายต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ต่อเรื่องดังกล่าว ซ่ึงการก าหนดให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่มีผลกระทบ 
ต่อส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 



๑๔ 
 
   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....  ดังกล่าว ยังคงมีประเด็นและข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน จึงมอบหมายให้คณะท างานทุกท่านน าร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ 
พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเพื่อก ากับดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมกลับไปพิจารณาในประเด็นส าคัญอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะได้น ามาอภิปราย
ในประเด็นที่ยังคงมีปัญหาในการประชุมคณะท างานครั้งต่อไป 
       ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๒  พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) 
          พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
ในฐานะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)  ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้เร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายดังต่อไปนี้ 
      ๑. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  
      ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      ๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      ๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 
      ๕. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
      ๖. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      ๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... 
      ๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
พ.ศ. .... 
      ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ 
      ๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารก 
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... 
      ๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      ในการนี้  คณะกรรมการประสานงานสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)  
ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
และวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้ 



๑๕ 
 
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    เร่ืองด่วน 
      - ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....   
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
     เร่ืองอื่น ๆ 
     - ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก 
๓๐ วัน) 

     วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
     เร่ืองด่วน 
     - ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. . . . .  คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ 
     ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
  ๕.๑ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพ่ือด ารงต าแหนง่ต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ 
       พลเอก สุวโรจน์  ทิพย์มงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ  ได้ เสนอให้  
พลตรี  บุญชั ย   เนาวภู ติ  พ้ นจ ากต าแหน่ ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ และแต่งตั้ ง  
พันเอก กิติพงษ์  จุลพงษ์ ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
        ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
        พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ ได้เสนอให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
ในคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ ดังนี้ 
        ๑. แต่ งตั้ ง พลเรื อเอก พลเดช  เจริญพูล กรรมาธิ การ เป็นรองประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
        ๒. แต่งตั้ง นาวาโท บัญชา  กมลรัตน์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
    ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
         ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอ 
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๑๖ 
 
  ๕.๒ หารือเกี่ยวกับประเด็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองที่คณะกรรมาธิการสมควรพิจารณา       
             - พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  
          พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม กรรมาธิการ ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า  
เนื่องด้วยการด าเนินงานของ ส านักงาน กสทช. มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับคณะกรรมาธิการ  
การวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการได้ศึกษารายงานดังกล่าวและแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการเพื่อทราบ รวมทั้งในกรณีรายงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
คณะกรรมาธิการด้วย 
         ทั้งนี้  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่ าว 
มีหลายข้อที่รายงานว่าส านักงาน กสทช. มิได้ด าเนินการตามรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่รัฐสภา
ได้เคยมีการเสนอให้กับส านักงาน กสทช. จึงเห็นควรให้คณะกรรมาธิการพิจารณาในกรณีดังกล่าว  
เพื่อมีมาตรการให้กับส านักงาน กสทช. ด าเนินการต่อไป 
         นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ได้แสดง 
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาติดตามผลรายงาน  
การปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. โดยเฉพาะการใช้งบประมาณของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
ของ  กสทช .  ว่ าส านั ก ง าน  กสทช .  ได้ มี ก ารด า เนิ นการตามที่ สภานิ ติ บัญญั ติ แ ห่ ง ช าติ 
ได้เคยมีการให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไว้เพียงใด และการใช้งบประมาณของคณะอนุกรรมการ 
ของ กสทช. มีจ านวนมากขึ้น หรือน้อยลงอย่างไร 
         ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ควรใช้วิธีการเข้าพบกับ 
กสทช. เพื่อหารือร่วมกันแทนการเชิญให้เข้ามาประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ เนื่องจากที่ผ่านมา  
การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมจะมีเพียงเลขาธิการ กสทช. และผู้แทนมาร่วมประชุมเท่านั้น 
         ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการด าเนินการ
พิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี 
งบการเงินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการต่อไป 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 ๕.๓ พิจารณาก าหนดวันและเวลาในการประชุมคร้ังต่อไป  
      ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 
 

  เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้ว นางเสาวณี  สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ สาม  ปฏิบั ติหน้ าที่ แทนประธาน คณะกรรมา ธิกา ร  ได้ กล่ า วขอบคุณกรรมาธิ การ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา 
 
 นายฤทธิเดช  ลิ่มพิพิธสวุรรณ 

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
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